

“เก้-ชลลดา” ทึ่ง!!!ธุรกิจแปลก “ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ

”



“เก้-ชลลดา” ทึ่ง!!!ธุรกิจแปลก “ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ”

ประกาศกลาง “เดอะ แฟมิลี่ บิสซิเนส” พร้อมเป็นสื่อกลางสนับสนุนอาชีพสุจริต!!!

นอกจากจะเป็นสาวสวยมากความสามารถแล้ว สาว “เก้-ชลลดา เมฆราตรี” ยังขึ้นชื่อได้ว่าเป็นคนสวยใจบุญ รักสัตว์ งานนี้เจ้าตัวมาร่วมเป็นคอมเมนต์เตอร์ คอยให้คำแนะนำในด้านธุรกิจเกี่ยวกับ คนรักน้องแม่อีกด้วย นั่นก็คือ “ธุรกิจห้องน้ำแมวอัจฉริยะ Litter Twister” ในรายการ The Family Business (เดอะ แฟมิลี่ บิสซิเนส) เปิดความคิด ธุรกิจครอบครัว และสำหรับธุรกิจที่มาเปิดใจ เผยความคิดต่างครั้งนี้ก็คือ “ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ Litter Twister” ของ 2 พี่น้องที่ร่วมกันดูแลธุรกิจ มาตั้งแต่ต้น แต่ทั้งคู่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยฝ่ายพี่ชาย “คุณสาธิต ศิวารัตน์” มองว่าต้องการที่จะ “ขายสินค้าทางออนไลน์” เท่านั้น แต่ทางด้านน้องสาว “คุณสุรัสวดี ศิวารัตน์” อยากจะ “เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น” เมื่อมีความเห็นต่างกัน จึงเกิดเป็นประเด็นความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวนี้เกิดขึ้น งานนี้ทำเอาคอมเมนต์เตอร์สาวสวยใจบุญที่หลงรักน้องแมวอย่าง “เก้ - ชลลดา” เล่าให้ฟังว่า

“คือก่อนอื่น ต้องขอบอกก่อนเลยว่าดีใจมาก ๆ ที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นคอมเมนต์เตอร์ในรายการ เดอะแฟมิลี่ บิสซิเนส เปิดความคิด ธุรกิจครอบครัว และยิ่งครั้งนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้องแมว เป็นธุรกิจห้องน้ำแมวอัจฉริยะ ของสองพี่น้องที่มีความคิดเห็นต่างกัน ฝ่ายพี่ชาย ต้องการแค่ “ขายสินค้าทางออนไลน์” เท่านั้น เพราะไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก แต่ทางด้านน้องสาว คืออยากจะ “เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น” อยากจะออกบูธต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนตัว “เก้” พอได้ฟังแล้วก็ทึ่งมากค่ะ ทั้งการหาช่องทางทำธุรกิจภายในครอบครัวที่มีความคิดสร้างสรรค์ หาสินค้า มุมมองการทำการตลาดทำธุรกิจ ที่สำคัญคือทำงานหาเงินด้วยอาชีพที่สุจริต แม้จะเห็นต่างกันแต่ก็คิดว่าความคิดของทั้งคู่ก็มีเหตุและผลนะค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปฟังคำตัดสินชี้ชะตา นะแนวทางแก้ไขจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์กันนะค่ะ และทำยนี้ “เก้” แอบฝากบอกนิดนึงว่ายินดีมากนะค่ะ ที่เห็นคนรุ่นใหม่ตั้งใจทำธุรกิจแบบนี้ ประกอบกับรายนี้เค้าทำเน้องแม่อีกด้วย “เก้” แอบบอกน้องเค้าไปว่า ยินดีสนับสนุน จะให้เป็นกลางแนวไหนก็ยินดีค่ะ เป็นกำลังใจให้คนประกอบอาชีพสุจริตกันค่ะ” ติดตามชมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 20.50น. ทางททบ.5 และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.facebook.com/TheFamilyBusinessTV>

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เป้ - 0916690793